

Số: /BC-UBND

Ba Trang, ngày tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023 tại xã Ba Trang

Thực hiện Công văn số 829/UBND ngày 21/4/2023 của UBND huyện Ba Tr về việc Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND huyện.

UBND xã Ba Trang báo cáo nội dung sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Ba Trang là một xã miền núi, vùng cao cách trung tâm huyện hơn 20 km về hướng đông, diện tích tự nhiên rộng, đồi núi, sông suối hiểm trở, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, giao thông đi lại rất khó khăn, chủ yếu là đường đất, đá, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa.

Tổng diện tích tự nhiên 14.765,98 ha, toàn xã có 05 thôn, 11 tổ sản xuất với 715 hộ, 2.540 nhân khẩu, trong đó tổng số hộ nghèo 339 hộ chiếm tỷ lệ 47,41%, cận nghèo 61 hộ chiếm tỷ lệ 8,5%. Phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống chủ yếu là phân tán theo từng tổ; sản xuất nông, lâm nghiệp là ngành nghề chính; đời sống còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí thấp, không đồng đều.

Trong năm 2023 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục chuyển biến, đạt kết quả khá, sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra, sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại dịch vụ tăng khá so với cùng kỳ; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo; các chính sách chăm sóc người có công, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được còn có những tồn tại, hạn chế đó là diện tích một số cây nông nghiệp chưa đạt kế hoạch, sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ còn khó khăn, chưa đạt kế hoạch đề ra; tình hình tranh chấp đất giữa các hộ dân với nhau còn xảy ra ở một số thôn; vụ người dân Cây Muối chiếm đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ba Tr giải quyết chưa dứt điểm còn kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023 và hiện nay còn diễn biến phức tạp; tình hình một số đối tượng lén lút vận chuyển gỗ trái pháp luật còn xảy ra, nhất là thôn Bùi Hui.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Trong thời gian qua cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023. Đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 17/3/2023 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn xã; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/02/2023 về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân năm 2023.

2. Trong năm 2023 đã lồng ghép các cuộc họp trực báo hằng tuần tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã. Tuy nhiên chưa tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức được phân công theo dõi, thực hiện công tác dân vận của cơ quan đơn vị.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023. UBND xã đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức xã các nội dung liên quan về công tác dân vận trong tình hình mới.

2. Những nội dung đổi mới, cách làm hiệu quả để nâng cao chỉ số cải cách hành chính; các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua Cải cách hành chính: Đẩy mạnh công tác chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt, kiên trì và quyết tâm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Tăng cường công tác tham mưu của cán bộ, công chức nhiệt tình am hiểu, thực hiện đầy đủ các yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch để có được những kết quả, sản phẩm cụ thể như mong muốn về cải cách hành chính; Cần phải xác định rõ từng nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban nhân dân huyện giao; cải cách hành chính phải gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy sức mạnh tập thể; đấu tranh với các biểu hiện và hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tạo sự đồng tình, ủng hộ trong nhân dân; Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch thuộc lĩnh vực CCHC và thực hiện kế hoạch đầy đủ; Các công chức chuyên môn thực hiện tốt các quy định thuộc lĩnh vực phụ trách đồng thời Báo cáo việc thực hiện cho công chức theo dõi để tổng hợp; Thực hiện Báo cáo công tác CCHC đúng tiến độ, thời gian quy định; theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, thanh tra về CCHC phải được tiến hành thường xuyên ở những bộ phận, ngành lĩnh vực tại địa phương.

3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gắn gũi với Nhân dân.

4. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua triển khai tổ chức thực hiện toàn xã để đăng ký các mô hình “Dân vận khéo” năm 2023.

5. Kết quả tổ chức triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; việc phân cấp phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính; công tác rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; thực hiện chuyển đổi số.

- Địa phương đã thực hiện cập nhật dữ liệu Trang thông tin điện tử cấp xã, Ban hành Quyết định ban biên tập, Quyết định quy chế hoạt động.

- Ban hành Quyết định Kế hoạch cải thiện chỉ số CCHC năm 2023 của xã, trên cơ sở kết quả công bố chỉ số CCHC cho xã thị trấn năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện.

- Địa phương thực hiện đăng tải công khai TTHC, danh mục TTHC trên Trang thông tin điện tử của xã tại địa chỉ <https://xabatrang.quangngai.gov.vn>. Bên cạnh đó UBND xã đã niêm yết tại bộ phận một cửa xã những phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đầy đủ, đúng quy định.

- Số liệu về kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã theo kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh. Hiện nay công tác số hóa tại địa phương đang được thực hiện. Tuy nhiên, công tác này còn gặp một số khó khăn, vướng mắc nên chưa thực tốt.

- Công tác ban hành văn bản, các kế hoạch thực hiện về CCHC được thực hiện đầy đủ, đúng mốc thời gian theo quy định.

6. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ, công chức. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

7. Kết quả thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm.

7.1. Công tác tiếp dân

Tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường,

công khai đối thoại tiếp dân. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân. Trong năm 2023, UBND xã đã không nhận đơn thư của công dân.

7.2. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền Tổng số vụ việc khiếu nại đã giải quyết là 0 vụ: Không có.

7.3. Kết quả tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với Nhân dân.

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/02/2023 về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân năm 2023. Theo đó, UBND xã đã ban hành Thông báo số 17/TB-UBND ngày 14/3/2023 về tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa CT. UBND xã với nhân dân tổ Đồng Lớn, thôn Nước Đang và kết quả theo Thông báo Kết luận số 24/TB-UBND ngày 10/4/2023 của UBND xã Ba Trang.

8. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND-UBMTTQ ngày 15/6/2021 quy chế Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ba Trang, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong năm 2023 UBND xã phối hợp với Mặt trận các Hội đoàn thể xã tổ chức xuống các thôn để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời UBMTTQVN xã đã tham đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của UBND xã, tham gia góp ý vào dự thảo quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý I năm 2023.

9. Công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực và địa phương.

Chưa thực hiện.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Cấp ủy, chính quyền xã đã quan tâm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan đến công tác dân vận đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Công tác thấm nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, đời sống của Nhân dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp

luật của Nhà nước, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được quan tâm thực hiện tốt, nhất là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua lao động, sản xuất; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, trên đàn gia súc, gia cầm. Qua đó góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, công tác điều hành của chính quyền, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Khó khăn, hạn chế

Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác dân vận có lúc chưa được thường xuyên. Các mô hình dân vận khéo còn ít, nội dung còn dàn trải, hình thức.

2.2. Nguyên nhân hạn chế

Cán bộ, công chức xã thực hiện công tác Dân vận đều là kiêm nhiệm, chủ yếu tập trung cho công tác chuyên môn, chưa dành được nhiều thời gian cho hoạt động, trao đổi, phản ánh với lãnh đạo về tình hình thực hiện Dân vận khéo nên chất lượng chưa cao, việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đôi lúc chưa được thường xuyên. Công tác phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xã trong tuyên truyền định hướng thực hiện mô hình chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận trên địa bàn xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

2. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

3. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức; phát huy vai trò của người dân trong việc tham gia xây dựng các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân trên địa bàn xã.

4. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở cộng đồng thôn để làm tốt công tác hòa giải cơ sở.

5. Thực hiện sơ, tổng kết, hằng năm về công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” có hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện trong năm 2023.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị cấp có thẩm quyền tổ chức các lớp tập huấn về công tác dân vận, dân vận khéo cho cán bộ, công chức kiêm nhiệm theo dõi công tác dân vận tại các đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận tại cơ sở; hướng dẫn hoạt động cho Ban thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND huyện về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023 tại xã Ba Trang. UBND xã kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện Ba Tơ;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT. UBND xã;
- Mặt trận, tổ chức CT-XH xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thích